

## ๗ คุณูปการ แก่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

โดย พระบาทสมเด็จพระวชิรเมธี ในโอกาสวันสถาปนาอธิการบดี  
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

เนื่องจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดพิธีสถาปนาอธิการบดีขึ้นในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยได้กราบบังคมทูล พระมหาวิสุทธิ วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) มาเป็นผู้กล่าวคุณูปการที่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ มีต่อ มฟล. โดยคุณูปการที่ประมวลออกมา ๗ ประการ และร้อยเรียงให้คล้องจองว่า

### “ริเริ่ม ลงหลัก ปักฐาน สานต่อ ทอแสง แรงฤทธิ์ นฤมิตรกรรม”

...**ริเริ่ม** คือ เป็นผู้ริเริ่มงานก่อสร้างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่ยังเป็นผืนพงของจินตนาการ ในฐานะเป็นปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นผู้ร่างโครงการด้วยมือตัวเองพร้อมที่ปรึกษามากมายที่เปิดทองอยู่หลังพระ อีกหลายสิบหลายร้อยรายชื่อ เห็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่เป็นพิมพ์เขียว จึงเป็นผู้ที่ได้จับได้คลำมาตั้งแต่ต้น พุดภาษาชาวบ้านว่าเป็นทั้งพ่อทั้งแม่และทั้งหมอดำและผู้ทำคลอด รู้จักมหาวิทยาลัยทุกตารางนิ้ว ต้นไม้ทุกต้น ในฐานะคนจริงผู้ลงมือทำจริง...

...**ลงหลัก** คือ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นทั้งเลขาธิการคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งแจ้งความเป็นมาและงบประมาณการดำเนินการ ผลักดันจนกระทั่งสภาผู้แทนราษฎรมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสำเร็จ...

...**ปักฐาน** คือ เป็นคณะกรรมการตัวหลัก เชิญบุคคลในแวดวงต่างๆ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างมหาวิทยาลัยให้สำเร็จเป็นรูปธรรม เป็นผู้เลือกทำเลที่ตั้งด้วยตัวเอง โดยมีนัยสำคัญอันเนื่องมาจากถนนพหลโยธินพุ่งตรงไปยังพระตำหนักคอยตุงของสมเด็จพระเจ้าผู้เป็นที่รักของเรา และอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ดี อยู่ในท่ามกลางการโอบล้อมของขุนเขา ราวกับลูกที่ได้อยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นของแม่ผู้เป็นที่รัก ทั้งความสวยงามของภูมิประเทศลงตัวแสดงถึงความเป็นมืออาชีพที่เห็นการณ์ไกลในการเลือกที่ตั้ง

...**สานต่อ** คือ รับเป็นประธานโครงการทำหน้าที่กำกับควบคุมงานการก่อสร้าง ดูแลตั้งแต่การออกแบบในกระดาษ พิมพ์เขียวจนลงเสาเข็มบนพื้นที่จริง อาคารหลังแล้วหลังเล่าทยอยเข้าแรกแผ่นดินถิ่นนี้ขึ้นมา พลิกป่าเสื่อมโทรมให้กลายเป็นอาคารที่สวยงามมีรสนิยมทางศิลปะ ซ่อนี่ขอย้ำ เรามีมหาวิทยาลัยมากมายในประเทศนี้ มีตึกมากมายแต่ไม่ใช่ทุกตึกในมหาวิทยาลัยจะสร้างได้สวยงามมีรสนิยม แต่ที่นี้เป็นต้นแบบที่ดีของงานสถาปัตยกรรมชั้นยอด ที่นำงานออกแบบและรสนิยมทางศิลปะมาพบกันอย่างลงตัวพร้อมงานภูมิสถาปัตย์ ที่ช่วยเสริมเติมแต่งให้สมบูรณ์และร่มเย็น...

...**ทอแสง** คือ หัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยไม่ใช่อาคารสถานที่ ไม่ใช่งบประมาณ แต่เป็นความเป็นเลิศทางวิชาการ เมื่อบัณฑิตแต่ละรุ่นได้ออกไปฉายแสงแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับรางวัลจนเป็นที่รู้จัก จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจึงมีนักศึกษาต่างชาติแวะเวียนเข้ามาศึกษาต่อที่นี่มากมาย หรือบรรดาทูตานุทูตต่างแวะเวียนมาที่นี่เสมอ เพราะชื่อเสียงเรียงนามของมหาวิทยาลัยที่ขจรขยายออกไป ณ เวลานั้นแทบไม่ต้องแนะนำว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่ไหน เพราะแสงของมหาวิทยาลัย แสงแห่งปัญญาได้ทอประกายไปทุกทิศทาง...

...**แรเงฤทธิ์** คือ ถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการสานต่อสำเร็จตามที่ อธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ตลอดจนผู้มีคุณูปการ ได้มีเจตนารมณ์ไว้ เชื่อว่าจะมหาวิทยาลัยนี้จะโดดเด่นเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่เฉพาะของไทยหรือภูมิภาคนี้ แต่เป็นชั้นนำของโลก โดยเฉพาะวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ ที่แม้เป็นเรื่องยากหากทำได้สำเร็จก็เป็นโอกาสที่สำคัญของเชียงรายและประเทศไทย...

...**นฤมิตรกรรม** คือ การสร้างบ้านโดยทั่วไปก็เพื่ออยู่กันเฉพาะคนในครอบครัวหรือการสร้างบริษัทก็เพื่อประโยชน์ของเฉพาะคนในวงศาคณาญาติ แต่การสร้างมหาวิทยาลัยนั้นยิ่งใหญ่มิ่งใหญ่กว่านั้น เพราะแท้จริงแล้วคือการสร้างบ้านเมืองโดยองค์รวมเพื่อประโยชน์ทางสังคม จึงเป็นนฤมิตรกรรมที่สำคัญ...

...วันนี้เรามาอยู่ในท่ามกลางประชาคมมหาวิทยาลัยแวดล้อมไปด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิต จงภูมิใจที่ครั้งหนึ่งได้มาใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลซึ่งหาไม่ได้ทั่วไป เชียงรายเป็นจังหวัดที่มีความพิเศษ เรามียอดคนอยู่ที่นี่มากมาย ในทางสงฆ์เรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญธรรมราชานุวัตร เป็นพระมหาเถระที่เจริญทั้งสติปัญญาและสมณะศักดิ์ นอกจากนั้นยังมี อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นศิลปินเอก และสำคัญที่สุดคือ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ผู้วางชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งให้กับประเทศไทย”